

เจียงฮายเกมส์เฝ้าระวัง ด้านสาธารณสุขเต็มที่

พ่อเมืองเชียงรายทำพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ด้านสาธารณสุขจังหวัด เตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขตลอดช่วง **■อ่านต่อหน้า 19**

เจียงฮายเกมส์ □ต่อจากหน้า 17

ระยะเวลาของการแข่งขัน โดยสั่งการให้โรงพยาบาลต่าง ๆ พร้อมรองรับผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชม. เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ทวีบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช นายประจัญญ์ ปรชัยกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. นี้ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย และ พ.ต.อ.ภูมิปัญญา นวตระกูลพิสุทธิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชน มีหัวหน้าส่วนราชการ และ สื่อมวลชนให้ความสนใจร่วมงานจำนวนมาก

ด้าน นพ.ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดเชียงรายได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ระหว่างวันที่ 18-28 พ.ย. ซึ่งจะมีนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ติดตาม และประชาชนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงรายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหน่วยบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขช่วงของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ดังนี้ 1.เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (OC) เป็นศูนย์บริหารจัดการทีมด้านการแพทย์ ด้านสาธารณสุข การประสานงาน การสื่อสาร และการจัดเก็บรายงานผลการปฏิบัติการ ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย โดยกำหนดเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (OC) ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. เป็นต้นไป จนกว่าการแข่งขันกีฬาจะแล้วเสร็จ และให้ทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์จากทุกสนามการแข่งขันรายงานผลการปฏิบัติงานทุกวัน ผ่านระบบออนไลน์ต่าง ๆ

เช่น กูเกิล ฟอรัม แอปพลิเคชันไลน์

2.ให้โรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมความพร้อมรองรับผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชม., ตั้งโรงพยาบาลสนาม จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีทีมแพทย์ บุคลากรด้านการแพทย์ให้บริการตลอดการแข่งขัน 3.จัดทีมหน่วยปฐมพยาบาลประจำสนามการแข่งขันทุกสนามและทุกชนิดกีฬา จำนวน 54 ทีม มีทั้งหน่วยบริการระดับสูง (ALS) ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านการแพทย์ และทีมระดับพื้นฐาน (BLS) ประกอบด้วย พยาบาล บุคลากรด้านการแพทย์ รศปฏิบัติการ ยา เวชภัณฑ์ ตลอดจนการแข่งขันกีฬา

4.จัดทีมปฏิบัติการด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมและเหตุรำคาญ ดำเนินการสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมที่พิกัดและสนามการแข่งขัน พร้อมกับแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและปลอดภัย การจัดหาชุดทดสอบน้ำดื่มเพื่อใช้ทดสอบน้ำดื่มช่วงก่อนและระหว่างการแข่งขัน 5.ทีมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ได้ดำเนินการสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย พนเคมีกำจัดยุงลาย บริเวณศูนย์แข่งกีฬา และที่พิกัดนักกีฬา 57 แห่ง ระหว่างวันที่ 10-16 พ.ย. พร้อมสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคไข้เลือดออก สนับสนุนสปรaying ยุงชนิดกระพอง และยาทากันยุงแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในที่พักนักกีฬา 6.ทีมเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ สำรวจสถานประกอบการร้านอาหารตามเกณฑ์ Clean Food Good Taste และจัดทำทำเนียบร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์ฯ เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ และเว็บไซต์เชียงรายเกมส์ (<http://www.chiangraigames.com>) สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารและน้ำ และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ที่มีการแข่งขันกีฬา และบริเวณใกล้ที่พักนักกีฬา

นพ.ทศเทพ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนิน

งานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงาน องค์การ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้แล้วได้กำหนดให้ทีมผู้บริหารได้ออกตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสนามการแข่งขัน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้จัดเตรียมจุดปฐมพยาบาล ทีมกู้ชีพ พร้อมรถพยาบาล ระบบการส่งต่อผู้ป่วยไว้สำหรับผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล และเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกสนามการแข่งขันด้วย หากพบการเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถแจ้งได้ที่ 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้บริโภค ขอให้ยึดหลัก “กินร้อน

ช้อนกลาง และล้างมือบ่อย ๆ” หากกินอาหารประเภท ปิ้งย่าง เช่น หมูกระทะ กุ้งกระทะ ขอให้ทิ้งให้สุกก่อน รวมถึงเมนูที่มีเป็นต้นเหตุของโรคอุจจาระร่วง เช่น สลัด ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยว ยำ กุ้งเต้น ยำหอยแครง ข้าวผัดโรยเนื้อปู อาหารหรือขนมที่ราดด้วยกะทิสด ขนมจีน ข้าวมันไก่ ส้มตำ สลัดผัก และน้ำแข็ง เป็นต้น และเลือกร้านที่สะอาดผ่านการรับรองและประเมินมาตรฐาน โดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัจฉริยะคว้าทองโบว์ลิ่งชาย-ใจแคร์ที่4

การแข่งขันโบว์ลิ่ง ซึ่ง 1 ทอง ที่บลูส์โบว์ลิ่ง จ.เชียงใหม่ ประเภทบุคคลชาย ปรากฏว่า อัจฉริยะ แซง ทอยแก่นทีมชาติไทย ชูชอเชียนเกมส์ ค.ศ.2018 จากปทุมธานี คว้าเหรียญทองไปครอง โยนท่าลอร์ดรวมสูงสุด 1,205 คะแนน โดยเป็นการชิงชัยล่วงหน้าเหรียญทองที่ 2 ในกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ ต่อจากการแข่งขันโบว์ลิ่งบุคคลหญิงด้วย

ส่วนเหรียญเงิน ชัยวัฒน์ ใจสถาพร จากชลบุรี คะแนนรวม 1,177 คะแนน และเหรียญทองแดง สหรัญ ธิยะสกุลชัย จากปทุมธานี 1,161 คะแนน ส่วน “ใจ” ญาณพล ลากอภารัตน์ แชมป์เก่าและดีเจ 1 ของรายการจากราชบุรีทำได้ดีที่สุดเพียงอันดับ 4 คะแนนรวม 1,153 คะแนน